



TÒA GIÁM MỤC PHÁT DIỆM

75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
Tel : (84) 0229 3862 058 ; Fax: (84) 0229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com

THƯ MỤC VỤ MÙA GIÁNG SINH

Kính gửi quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, và các tín hữu giáo phận Phát Diệm

1. Anh chị em thân mến,

Lễ Giáng sinh đã gần đến. Xin thân ái gửi đến anh chị em lời chào thăm quý mến cùng với lời cầu chúc Giáng Sinh và Năm Mới đầy tràn ân sủng và tình yêu của Chúa Cứu Thế. Cầu chúc anh chị em được muôn ơn lành hồn xác, gia đình được bình an hạnh phúc trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

Trong đêm Con Thiên Chúa sinh ra làm người, các thiên thần ca hát : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”. **Bình an chính là ân sủng của mầu nhiệm Giáng sinh.** Sự bình an mà Con Thiên Chúa ban tặng trước hết là bình an trong tâm hồn, rồi bình an trong gia đình và cộng đoàn, bình an trên toàn thế giới. Bình an là nguồn mạch của hạnh phúc. Để được bình an, mỗi người hãy mở lòng đón nhận Chúa Giêsu.

Không ít lần chúng ta tự hỏi tại sao cuộc sống có quá nhiều đau khổ. Có người cho rằng đau khổ là do nghèo đói, bất công xã hội, trục trặc tâm lý. Nhưng xét cho cùng, nguyên nhân sâu xa của mọi đau khổ không nằm ở bình diện kinh tế, xã hội, tâm lý, nhưng là vì nhân loại đã đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, đã cắt đứt mối quan hệ với Thiên Chúa là nguồn bình an hạnh phúc. Từ chối chân lý và tình yêu của Chúa, hậu quả sẽ là bất an và đau khổ, nơi cá nhân cũng như trong gia đình và xã hội.

Có thể hạnh phúc chẳng khi nhân loại quay lưng chạy trốn hoặc chống lại Thiên Chúa ? Khi loại trừ Thiên Chúa, các dân tộc sẽ tha hồ áp bức bóc lột thống trị nhau, và hậu quả tất nhiên sẽ là chiến tranh, khủng bố và bạo lực.

Nếu xã hội gạt bỏ Thiên Chúa, cuộc sống sẽ không còn định hướng tối hậu, không còn chuẩn mực đạo đức, và hậu quả tất nhiên là người ta làm đường lạc lối, sa sút đạo đức, gieo rắc sai lầm dối trá, lừa đảo gian dối, tham ô vơ vét, bóc lột người yếu thế, chém giết loại trừ nhau.

Một gia đình không có chỗ cho Thiên Chúa, thì sẽ mãi mê với công việc, chạy theo tiền bạc của cải, sống ích kỷ và hưởng thụ, để rồi tình yêu vợ chồng trở nên nguội lạnh, đạo đức cũng xuống cấp, con cái hư hỏng; cuối cùng hôn nhân dễ đi đến rạn nứt đổ vỡ.

Nếu mỗi cá nhân gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình, thì hậu quả tất nhiên sẽ là buông thả theo sự thúc đẩy của bản năng, chiều theo những dục vọng lệch lạc, tham lam, ích kỷ, ghen ghét, hận thù, độc ác.

Vì thế trong mùa Giáng sinh này, mỗi lần viếng hang đá, anh chị em hãy mời Chúa vào trong tâm hồn, hãy xin Chúa đến ngự trị trong gia đình và cộng đoàn. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho thế giới, cho quê hương, cho gia đình. Ước mong mỗi Kitô hữu trở nên sứ giả của sự bình an bằng cách đem Chúa đến cho mọi người chung quanh và làm cho tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào mọi sinh hoạt của đời sống xã hội.

2. Trong Thư Mục vụ ngày 13-10-2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra chủ đề mục vụ năm 2018 là “**Đồng hành với các gia đình trẻ**”. Mặc dù có nhiều thách đố và khó khăn trong đời sống gia đình, nhiều gia đình trẻ Công giáo vẫn chấp nhận những hy sinh lớn lao, vượt qua mọi khó khăn thử

thách để sống trung thành với giao ước hôn nhân, giữ gìn và phát huy những giá trị cao cả của hôn nhân theo ý định của Đấng Tạo hóa.

Cuộc sống gia đình luôn có những khó khăn thử thách. Chính gia đình của thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu cũng đã trải qua những khó khăn thử thách như mọi gia đình khác, nhưng gia đình của các Đấng luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, tuân giữ lề luật và thực hiện ý muốn của Ngài, nên gia đình ấy luôn bình an và hạnh phúc. Ước gì các gia đình trẻ hãy nhìn lên gương mẫu của Thánh Gia để từng ngày nỗ lực xây dựng hạnh phúc trong tin tưởng và kiên nhẫn.

Xin quý cha và các bậc cha mẹ đôi bên cũng như các đoàn thể Công giáo tiến hành quan tâm nhiều hơn đến các đôi bạn trẻ và tích cực nâng đỡ họ trong hành trình đời sống hôn nhân, đặc biệt trong những lúc họ gặp khủng hoảng để tư vấn kịp thời, khích lệ và hướng dẫn họ vượt qua thử thách. Trong Thư Mục vụ, Hội đồng Giám mục đã đề ra nhiều sáng kiến mục vụ như tổ chức cầu nguyện, tĩnh tâm, học hỏi chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, mừng lễ kỷ niệm hôn phối, vv... Xin quý cha hãy thực hiện cho các đôi bạn trẻ.

3. Năm 2018 cũng là dịp kỷ niệm **30 năm Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh**. Các ngài là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam. Cùng với những cuộc cử hành mừng lễ, anh chị em cần học hỏi gương sáng đời sống của các ngài để sống và làm chứng cho đức tin trong hoàn cảnh ngày nay. Đặc biệt hãy noi gương các ngài trong đời sống hôn nhân gia đình. Trong số các thánh Tử đạo tại Việt Nam, nhiều vị đã là người chồng người vợ thánh thiện, là người cha người mẹ đạo đức, như thánh Simon Phan Đắc Hòa, thánh Inê Lê Thị Thành, vv. Các ngài được tuyên phong là thánh vì đã sống và tuyên xưng đức tin cách anh hùng, nhưng trước khi chịu tử đạo, ngay trong chính cuộc sống gia đình, các ngài đã sống thánh thiện và chu toàn bổn phận hằng ngày, thực thi bác ái và tích cực làm việc tông đồ. Trong các bài giảng, giờ dạy giáo lý, giờ huấn dụ, xin quý cha hãy nêu lên mẫu gương cụ thể của các thánh Tử đạo cho các gia đình trẻ để họ cũng biết học tập đời sống của các ngài mà thực hành trong môi trường xã hội hôm nay.

4. Cử hành lễ Giáng Sinh chính là chiêm ngắm Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm. Không những chúng ta chiêm ngắm Con Thiên Chúa nằm trong máng cỏ, nhưng còn **khám phá ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi người nghèo khổ, bé mọn và bị bỏ rơi**. Vì thế, để mừng lễ Giáng Sinh cách thiết thực, thay vì chỉ nghĩ đến việc trang trí bề ngoài, mỗi cộng đoàn giáo xứ cũng như mỗi người hãy đi thăm chính Chúa Giêsu đang sống trong các căn nhà tăm tối lụp xụp, đang nằm trên giường bệnh, đang đau buồn sâu khổ, đang lang thang đói rét. Chính Chúa đó. Hãy dành một phần quà xứng đáng trao tặng cho chính Chúa. Chúng ta mang niềm vui đến cho họ, nhưng thực ra chính chúng ta mới là người nhận lãnh vì được gặp Chúa ở đó và được Chúa làm cho lớn lên trong tình yêu.

Anh chị em thân mến,

Nhờ lời cầu nguyện của Đức Maria và thánh Giuse, xin Chúa Giêsu ban dư tràn ân phúc để anh chị em nhiệt thành đem niềm vui, tình yêu và bình an đến cho mọi người. Nguyện xin các thánh Tử đạo tại Việt Nam cầu cho đất nước được bình an và thắng tiến trong công lý, sự thật và tình thương, cho đồng bào mọi giới sống an vui hạnh phúc trong tình yêu, cho các Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Thân ái chào anh chị em.

Phát Diệm ngày 16 tháng 12 năm 2017

+ 

+ Giuse Nguyễn Năng

Giám mục Phát Diệm